

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV  
V/v xin ý kiến dự thảo về sắp xếp,  
kiện toàn các cơ quan chuyên môn  
và các đơn vị sự nghiệp công lập

*Nghi Xuân, ngày tháng 3 năm 2021*

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy

Thực hiện Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020; Trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Dự thảo báo cáo thực trạng về tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện. Đề đảm bảo thống nhất quản lý trong tổ chức bộ máy, Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến Thường trực Huyện ủy các nội dung sau:

1. Đối với phòng chuyên môn.

Theo Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh đề xuất các huyện có thể nhập phòng Y tế vào Văn phòng HĐND&UBND, tuy nhiên Sở Y tế đã có văn bản số 34/SYT-TCCB ngày 06/01/2021 về việc tiếp tục duy trì phòng Y tế cấp huyện để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Y tế tại địa phương. Vì vậy để đảm bảo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị giữ nguyên 12 phòng chuyên môn như hiện nay nhằm thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực, công tác ở địa phương.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện.

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định: Đối với đơn vị sự nghiệp được thành lập trước ngày Nghị định ngày có hiệu lực (01/12/2020) nếu không đáp ứng điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu (15 người) thì phải tổ chức lại trước ngày 31/03/2021.

Đối chiếu với quy định trên, Ủy ban nhân dân huyện có 03/6 đơn vị sự nghiệp phải tổ chức lại do chưa đảm bảo số lượng biên chế làm việc gồm các đơn vị: Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành và

các công trình công cộng, tuy nhiên do các đơn vị này không tương đồng về chức năng, nhiệm vụ nên nếu sáp nhập sẽ rất khó khăn trong công tác quản lý về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Hơn nữa, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 04 đơn vị: Trung tâm Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y và Trạm Truyền giống; Vì vậy, trước mắt đề nghị giữ nguyên 6 đơn vị sự nghiệp công lập như hiện nay để thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án, nhiệm vụ đột xuất của huyện và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Để thống nhất chủ trương trước khi báo cáo Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Thường trực huyện ủy xem xét cho ý kiến về báo cáo phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện (có dự thảo báo cáo gửi kèm theo).

Kính đề nghị Thường trực Huyện ủy quan tâm, xem xét./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hải Nam**